

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**công tác trọng tâm của Đảng ủy năm 2024**

-----

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 44 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa V về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khâu Vai ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:** Nhằm tạo sự thống nhất về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**2. Yêu cầu:** Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo với công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình, gắn với việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên trong toàn Đảng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

**II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

**1. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị**

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận hội nghị Trung ương, các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa

XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Tám lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung, quyết liệt trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy chế hoạt động của các chi bộ. Đôn đốc thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2023.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Xây dựng kế hoạch đề xuất với huyện cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, cán bộ không chuyên trách xã, cán bộ không chuyên trách các thôn. Thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua, khen thưởng, công tác quản lý hồ sơ đảng viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhất là công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh. Kiểm tra, giám sát chuyên đề về chủ trương, nghị quyết, đề án, chương trình của cấp ủy và một số lĩnh vực kinh tế dễ nảy sinh tiêu cực. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về công tác kiểm tra. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quan tâm chỉ đạo việc chấp hành quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm.

- Lãnh đạo công tác dân vận theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo để tuyên truyền, vận động, giải quyết những vấn đề nổi cộm, như: Việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng các mô hình gia đình, dòng họ gương mẫu không giết mổ nhiều gia súc trong đám tang, không để người chết quá 48 giờ, đưa người chết vào áo quan; không thách cưới to; không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; không sinh sinh con thứ 3 trở lên; không mê tín dị đoan; không cho con bỏ học giữa chừng.

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân xã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân, trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp. Tiếp tục nâng cao chất

lượng giám sát chuyên đề của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hai ban của Hội đồng nhân dân, gắn việc tiếp xúc cử tri với tuyên truyền pháp luật.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã chủ động triển khai các chủ trương, kết luận của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, xã và các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Phát huy vai trò của những người đứng đầu trong công tác tham mưu và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của năm 2023. Chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, sâu sát các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công vụ, cải cách hành chính, chuyên đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp hiệu quả với các ngành của huyện và các xã giáp ranh trong triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Xác định cụ thể các công việc trọng tâm trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền với các hình thức phù hợp. Thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát triển thành viên, đoàn viên, hội viên; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam xã Khâu Vai và Đại hội Hội liên hiệp thanh niên xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

## **2. Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế**

- Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch về thực hiện 03 chương trình Mục tiêu quốc gia được triển khai trên địa bàn xã. Đây mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và sản lượng cây trồng. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc duy trì và phát triển, nhân rộng, mở rộng các mô hình hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc và tiêm phòng cho đàn gia súc. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình cải tạo vườn tạp. Lãnh đạo, chỉ đạo mỗi đoàn thể xây dựng được một mô hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và trồng cây phân tán, chăm sóc các diên tích rừng từ các năm trước. Trồng cây phân tán chăm sóc 16.000 cây Quế và 22.000 cây Hôi trồng tại thôn Pắc Cạm; 1.000 cây Thông trồng tại thôn Phiêng Bung và Dự án trồng rừng 02 vạn cây do Trường THCS và THPT Marie Curi Hà Nội hỗ trợ trồng tại thôn Ha Cá và thôn Pó Ngần đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới trên tất cả các thôn, thường xuyên kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ làm đường bê tông liên thôn. Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt và thường xuyên kế hoạch tổ chức phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Duy trì các tiêu chí đã đạt về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tăng thêm các tiêu chí trong

năm 2024.

- Tiếp tục chỉ đạo việc tập kết, thu gom, xử lý rác thải tại trung tâm xã, thôn Khâu Vai, các đơn vị trường học và các thôn trên địa bàn. Chỉ đạo quản lý quy hoạch, tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các vi phạm quản lý quy hoạch, xây dựng và quy hoạch đất trên địa bàn.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm tốt công tác giải ngân, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn, hạn chế các khoản chi chuyển nguồn. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng, quan tâm thu các khoản vay đến hạn, lãi định kỳ, hạn chế các món nợ xấu, không để lãi tồn cao.

- Tiếp tục đề xuất với huyện đầu tư hạ tầng du lịch ở khu vực Mê cung đá, trung tâm thôn Khâu Vai, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Nùng thôn Khâu Vai gắn với phát triển du lịch lòng hồ Thủy điện Bảo Lâm 3. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, tôn tạo phát triển nhà ở dịch vụ theo kiến trúc truyền thống dân tộc Nùng trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025.

### **3. Công tác lãnh đạo về văn hóa – xã hội**

- Tiếp tục phát động phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; quan tâm tới hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, thu hút đông đảo nghệ nhân, nhân dân tham gia; tập trung bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc địa phương, đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy tại các trường học.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2024-2025, tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới chất lượng, hiệu quả; huy động và duy trì đảm bảo sĩ số học sinh, khắc phục tình trạng học sinh đi học không chuyên cần nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phấn đấu tỷ lệ duy trì trung bình hằng ngày đạt 97,70% trở lên, không để tình trạng bỏ sót trẻ em trong độ tuổi không được đến trường (*nhất là so trẻ 5 tuổi và 6-14 tuổi*), chất lượng chuyển lớp trung bình đạt 98,3% trở lên; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, phát huy trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng chi bộ Đảng, tổ chức Công đoàn, Đội trong nhà trường vững mạnh; chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên và học sinh giỏi và chế độ, chính sách của học sinh. Phấn đấu công nhận lại trường Mầm non Khâu Vai đạt chuẩn quốc gia năm 2024.

- Lãnh đạo, chỉ đạo nhằm duy trì xã công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin, nhằm chấm dứt dịch bệnh bạch hầu. Đẩy mạnh và xử lý quyết liệt các trường hợp tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên, tình trạng học sinh bỏ học; bài trừ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về

nhà ở. Phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng. Chỉ đạo làm tốt công tác cấp đổi, cấp mới thẻ BHYT cho người dân, không bỏ sót đối tượng, nhất là đối tượng trẻ em; 100% trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh.

#### **4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại**

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thể trận an ninh nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng đối với lực lượng dân quân, dự bị động viên, lực lượng bảo vệ thôn bản, tổ tự quản. Chú trọng công tác huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, lãnh đạo tốt công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là xây dựng các công trình, sử dụng ngân sách Nhà nước. Lãnh đạo, duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định pháp luật.

- Nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động vi phạm trật tự xã hội, đặc biệt là hoạt động tôn giáo trái pháp luật...; không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng trong mọi tình huống; giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra.

- Chỉ đạo làm tốt công tác giao lưu, đối ngoại với các xã giáp ranh trong trao đổi kinh nghiệm về các mô hình phát triển kinh tế - xã hội và phối hợp đảm bảo an ninh trật tự; duy trì phối hợp với xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng về quản lý du lịch lòng hồ Thủy điện Bảo Lâm 3; tiếp tục làm tốt công tác huy động các nguồn lực xã hội hoá thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn xã.

#### **5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2024**

Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Nghị quyết chấm dứt tình trạng tảo hôn và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; Nghị quyết phát triển văn hoá, du lịch thôn Khâu Vai gắn với du lịch lòng hồ Thủy điện Bảo Lâm 3. Phần đầu trong năm 2024, trồng được 10ha sắn tại thôn Pác Cạm, trồng 4ha mía tại thôn Khâu Vai, duy trì tốt trồng khoai lang tím tại thôn Po Ma, nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2024.

### **III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ vào chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, giao Ban Thường vụ Đảng uỷ xã chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình này, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng tháng, quý, năm của đơn vị mình; hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2024.

2. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp định kỳ theo Quy chế làm việc, khi cần thiết sẽ họp hội nghị bất thường. Trong quá trình thực hiện, tùy

tình hình cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ điều chỉnh nội dung từng hội nghị cho phù hợp; những nội dung mới sẽ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong các hội nghị.

3. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình này của các chi bộ trực thuộc định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy.

4. Giao Văn phòng Đảng ủy tham mưu bố trí lịch và nội dung họp, làm việc hằng tuần, tháng của Thường trực, Ban thường vụ đảng ủy; đề xuất nội dung chương trình các kỳ họp thường kỳ; chuẩn bị, đôn đốc các nội dung trình các kỳ họp, tham mưu triển khai kịp thời các chủ trương kết luận./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
- Ban Tổ chức Huyện ủy,
- Văn phòng Huyện ủy,
- Đồng chí Phan Quỳ Vàng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện,
- Các thành viên Tổ công tác của huyện phụ trách xã,
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã,
- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội,
- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY**  
**BÍ THƯ**

**Nguyễn Văn Lưu**